

Số: 07 /KH-PGDĐT

Kông Chro, ngày 08 tháng 02 năm 2021

KẾ HOẠCH
Triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong ngành
Giáo dục – Đào tạo huyện Kông Chro

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cấp về triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid- 19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai nói chung và địa bàn huyện Kông Chro nói riêng; Căn cứ vào tình hình thực tế về thực hiện nhiệm vụ của Ngành và tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid- 19, Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid- 19 trong ngành Giáo dục cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

Tập trung tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong cơ quan trường học nói chung và trên địa bàn huyện nói riêng; thực hiện có hiệu quả các giải pháp chủ động trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tuyên truyền , quán triệt cán bộ công chức, viên chức và học sinh trong quá trình làm việc tại cơ quan, sinh hoạt tại địa phương. Tập trung cao độ nhằm hạn chế tối đa nguy cơ lây bệnh xâm nhập từ bên ngoài; phát hiện sớm, khoanh vùng dịch, truy tìm những người có liên quan đến bệnh nhân,... không để dịch bệnh lây lan.

Toàn thể công chức, viên chức trong ngành giáo dục nghiêm chỉnh chấp hành các Chỉ thị, văn bản chỉ đạo của các cấp, Kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Xem nội dung, nhiệm vụ này là công việc trọng tâm, khẩn cấp và triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục tại cơ quan.

II. Nhiệm vụ

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

Thường xuyên truy cập thông tin từ các văn bản chỉ đạo của cấp trên, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch, bệnh trong toàn ngành.

Xây dựng kế hoạch, kịch bản ứng phó với tình hình, diễn biến của dịch Covid-19.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch covid-19 của các đơn vị trường học trực thuộc và công chức, viên chức trong toàn ngành.

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến

Kịp thời tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Văn bản của các cấp, của Ban chỉ đạo cấp huyện về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Kông Chro đến công chức, viên chức trong toàn ngành.

Các đơn vị trường học chủ động phân công cán bộ, viên chức phối hợp với các ban ngành, đoàn thể ở địa phương, đặc biệt với các Trạm y tế tại các xã, thị trấn tuyên truyền phụ huynh, học sinh thực hiện tốt công tác phòng chống dịch theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng. Đồng thời tổ chức tuyên truyền về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng chống dịch bệnh do virus Covid- 19 gây ra.

3. Công tác phòng ngừa

Thường xuyên vệ sinh sạch sẽ cơ quan. Bố trí xà phòng rửa tay tại các khu vệ sinh của cơ quan, đơn vị trường học. Bố trí nước rửa tay sát khuẩn tại vị trí ra vào cơ quan.

Giám sát, nhắc nhở việc đeo khẩu trang đối với công chức, viên chức và học sinh khi đến cơ quan trường học. Vận động công chức, viên chức thực hiện khai báo y tế qua phần mềm, tại các trung tâm y tế,...

Tạm dừng các cuộc họp, hội nghị, hoạt động tập trung đông người, hạn chế sử dụng phương tiện công cộng, giữ khoảng cách tiếp xúc an toàn với người xung quanh. Thực hiện phân công, bố trí công chức, viên chức làm việc thông qua ứng dụng công nghệ thông tin, trực cơ quan bảo vệ tài sản nhà trường và vệ sinh trường lớp. Nghiên cứu ứng dụng hệ thống trực tuyến phục vụ công tác chỉ đạo, báo cáo và ứng dụng trong dạy học trực tuyến.

Tiếp tục phối hợp với phụ huynh quản lý học sinh, duy trì liên lạc giữa nhà trường với học sinh thông qua hệ thống SMAS và các hình thức khác để nắm bắt tình hình sức khỏe của học sinh cũng như hướng dẫn học sinh tự học, tự ôn tập ở nhà bằng nhiều hình thức phù hợp; khuyến khích giáo viên giao các nhiệm vụ học tập cho học sinh có sự kết hợp giữa việc ôn tập, hệ thống hóa kiến thức thông qua địa chỉ mail, zalo,... Khi các đơn vị trường học có người có biểu hiện bị nhiễm bệnh do Covid-19 kịp thời báo cơ sở y tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo để có hướng xử lý kịp thời.

III. Các phương án ứng phó

1. Phương án dạy và học diễn ra theo kế hoạch

1.1. Phương án dạy và học diễn ra theo kế hoạch trên toàn tỉnh

Nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối về sức khỏe, tinh thần của tất cả học sinh và đội ngũ nhà giáo, các đơn vị trường học tập trung tổ chức lao động tổng vệ sinh trường lớp vệ sinh các phòng học, phòng làm việc, khu nội trú, khu bán trú, các khu vệ sinh. Chủ động phối hợp với lực lượng Y tế tổ chức phun thuốc diệt khuẩn, khử trùng, tiêu độc tại trường học.

Trong điều kiện dịch bệnh chưa chấm dứt, các đơn vị trường học không tổ chức các hoạt động tập thể, tập trung đông người, các hoạt động ngoại khóa,... Phổ biến cho học sinh về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng chống dịch bệnh

do vi rút Covid-19 gây ra. Xây dựng kế hoạch và có phương án phù hợp đảm bảo công tác phòng chống dịch, thiết lập đường dây nóng về phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho học sinh và giáo viên; khuyến khích học sinh tự trang bị, sử dụng dụng cụ vệ sinh cá nhân như: khẩu trang, dung dịch rửa tay,.. Theo dõi tình hình sức khỏe của học sinh, khi các đơn vị trường học có người có biểu hiện bị nhiễm bệnh do Covid-19 gây ra kịp thời báo cơ sở y tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo để có hướng xử lý kịp thời. Trước khi vào trường, tất cả mọi người đều phải soi thân nhiệt, rửa tay bằng nước sát khuẩn.

- Nếu có quyết định cho tổ chức dạy và học theo kế hoạch vào ngày 22/02/2021, các đơn vị trường học tổ chức dạy và học theo kế hoạch. Đồng thời xây dựng kế hoạch, phân công giáo viên tổ chức dạy bù tuần đã nghỉ học để phòng chống dịch (từ ngày 01- 06/02/2021).

- Nếu sau thời gian nghỉ tết Nguyên đán vẫn tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19, các đơn vị trường học chuẩn bị các phương án điều chỉnh kế hoạch giáo dục của nhà trường và chủ động triển khai hình thức tổ chức dạy học phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường khi dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp.

Hiệu trưởng các trường xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường từ tuần thực học thứ 22 (bắt đầu từ ngày 01/02/2021 cho đến khi học sinh đi học trở lại) theo hướng:

Tăng cường các hình thức dạy học từ xa như dạy học qua internet và trên truyền hình (nếu có điều kiện), toàn huyện dự kiến có khoảng 1.100 học sinh bậc Tiểu học của 05 trường (*trường TH Nguyễn Thị Minh Khai, Trường TH Chu Văn An, trường TH&THCS An Trung, Trường TH&THCS Kông Yang và trường TH&THCS Lê Quý Đôn*) và có khoảng 850 học sinh bậc THCS của 04 trường (*trường THCS Quang Trung, trường TH&THCS An Trung, Trường TH&THCS Kông Yang và trường TH&THCS Lê Quý Đôn*) có thể học qua internet và học trên truyền hình.

Các đơn vị trường học còn lại điều chỉnh kế hoạch giáo dục của nhà trường và chủ động triển khai hình thức tổ chức dạy học phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường để thực hiện chương trình theo hướng dẫn của Bộ GDĐT và Sở GDĐT. Chỉ đạo giáo viên tiếp tục phối hợp với phụ huynh quản lý học sinh, thông qua hệ thống SMAS và các hình thức khác để hướng dẫn học sinh tự học, tự ôn tập ở nhà bằng nhiều hình thức phù hợp; khuyến khích giáo viên giao các nhiệm vụ học tập cho học sinh thông qua địa chỉ mail, zalo,...

Tổ chức dạy học các môn tự chọn một cách phù hợp, ưu tiên thời lượng tối đa để tổ chức dạy học các môn học bắt buộc theo chương trình; Đối với học sinh tiểu học, đặc biệt học sinh lớp 1, căn cứ vào trình độ học sinh, giáo viên chủ động phân phối nội dung, ưu tiên thời lượng dạy học môn Tiếng Việt và môn Toán, đảm bảo học sinh đạt được các yêu cầu cần đạt của môn Tiếng Việt và môn toán một cách chắc chắn. Quản lý chặt chẽ kế hoạch dạy học của giáo viên và giao trách nhiệm cho giáo viên trong việc đảm bảo chất lượng học sinh của môn học, hoạt động giáo dục được phân công giảng dạy. Phối hợp với phụ huynh học sinh để có sự quản lý, hướng dẫn

và hỗ trợ học sinh trong dạy học qua internet và học trên truyền hình hay các hình thức phối hợp khác. Khi học sinh đi học trở lại cần hướng dẫn giáo viên rà soát, tinh giản những nội dung đã học và nội dung cần tiếp tục dạy học trong chương trình theo quy định.

1.2. Phương án dạy và học diễn ra theo tình hình từng huyện

Nếu UBND tỉnh, Sở GDĐT triển khai kế hoạch tổ chức dạy và học theo tình hình và điều kiện cụ thể của từng huyện, ngoài các nhiệm vụ triển khai thực hiện ở trên, Ngành Giáo dục huyện sẽ có những cán bộ, giáo viên, nhân viên hiện đang cách ly tại các vùng có dịch. Phòng Giáo và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị trường học chủ động lên kế hoạch tổ chức dạy tăng, dạy thay cho những giáo viên hiện đang cách ly tại các vùng có dịch. Nhằm ổn định công tác dạy và học diễn ra theo kế hoạch.

2. Phương án khi có trường hợp dương tính với Covid- 19 hoặc nghi ngờ mắc Covid-19 tại huyện hoặc gần cơ quan trườngn học.

Thực hiện đồng thời các biện pháp:

Chủ động phối hợp với lực lượng Y tế tổ chức triển khai các phương án phòng chống dịch, tổ chức tuyên truyền đến người dân, học sinh về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Trong thời gian nghỉ học, các đơn vị trường học tiếp tục tổ chức lao động tổng vệ sinh trường lớp, vệ sinh các phòng học, phòng làm việc, khu nội trú, khu bán trú,... để ngăn ngừa mầm bệnh tại các cơ sở giáo dục.

Cập nhật tình hình dịch bệnh tại địa phương, đảm bảo bám sát diễn biến của dịch bệnh để ổn định tình hình của cán bộ, viên chức và học sinh trên địa bàn. Thực hiện tốt các quy định về công tác phòng chống dịch tại cơ quan cũng như ở nơi cư trú.

Phân công các bộ, viên chức trực cơ quan, xử lý công việc qua internet. Trực cơ quan bảo vệ tài sản của nhà trường. Phối hợp với phụ huynh quản lý học sinh, duy trì dạy học qua internet và học trên truyền hình; thông qua hệ thống SMAS và các hình thức khác để hướng dẫn học sinh tự học, tự ôn tập ở nhà bằng nhiều hình thức phù hợp; khuyến khích giáo viên giao các nhiệm vụ học tập cho học sinh thông qua địa chỉ mail, zalo,...

Phối hợp với chính quyền địa phương nắm bắt thông tin về học sinh, đặc biệt học sinh bậc THCS không để xảy ra tình trạng thời gian nghỉ học kéo dài để phòng chống dịch, xảy ra các trường hợp học sinh tảo hôn. Nếu trên địa bàn xã, thị trấn có trường hợp có ý định lấy vợ, lấy chồng phải báo cáo và phối hợp chính quyền địa phương kịp thời tuyên truyền, giáo dục, ngăn chặn kịp thời.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Hiệu trưởng các đơn vị trường học quán triệt đội ngũ giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác phòng chống dịch Covid-19. Căn cứ vào tình hình thực tế và sự chỉ đạo của các cấp, chủ động lên kế hoạch triển khai dạy và học khi có quyết định dạy và học trở lại.

Thường xuyên cập nhật về tình hình của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của nhà trường; khi có vấn đề bất thường, nổi cộm xảy ra, hoặc có người có biểu hiện bị nhiễm bệnh do Covid-19 gây ra kịp thời báo cơ sở y tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo để có hướng xử lý kịp thời.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vấn đề nảy sinh, vướng mắc, khó khăn, cần báo cáo kịp thời về Phòng GDĐT để nắm, chỉ đạo kịp thời./.

Nơi nhận:

- UBND huyện (báo cáo);
- Sở GDĐT Gia Lai (báo cáo);
- Các trường trực thuộc (để thực hiện);
- Lưu: VT, TH.

TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Chí Thanh